

โรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลำดับที่	สพม.	ขนาดโรงเรียน			
		ใหญ่พิเศษ	ใหญ่	กลาง	เล็ก
๑	กรุงเทพมหานคร เขต	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๒	กรุงเทพมหานคร เขต	รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง	ดอนเมืองจตุรจินดา	เจ้าพระยาวิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๓	กาญจนบุรี	วิสุทธรังษี	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ด้ามมะขามเตี้ย	หนองปรือ
๔	กาฬสินธุ์	ยางตลาดวิทยาคาร	เมืองกาฬสินธุ์	กาญจนานภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์	แก่นจันทน์วิทยาคม
๕	กำแพงเพชร	พรานกระต่ายพิทยาคม	ปางศิลาทองศึกษา	ปางมะค่าพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๖	ขอนแก่น	พล	อุบลรัตน์พิทยาคม	โคกโพธิ์ไชยศึกษา	ภูทองพิทยาลัย
๗	จันทบุรี	เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี	ท่าใหม่ "พุลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"	ศรีรัตนราษฎร์นุเคราะห์	สะพานเลือกวิทยาคม
	ตราด	ตราขตระการคุณ	บ่อไร่วิทยาคม	อ่าวใหญ่พิทยาคาร	ประณีตพิทยาคม
๘	ฉะเชิงเทรา	เบญจมราชรังสฤษฏ์ ๒	สนามชัยเขต	เบญจมราชรังสฤษฏ์ ๓ ขณะสงสารวิทยา	หนองไม้แก่นวิทยา
๙	ชลบุรี	บางละมุง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ผินแฉ่งวิชาสอน	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
	ระยอง	มาบตาพุดพันพิทยาคาร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๐	ชัยภูมิ	สตรีชัยภูมิ	เจียงทองพิทยาคม	นาหนองทุ่มวิทยา	ภูพระพิทยาคม
๑๑	เชียงราย	สามัคคีวิทยาคม	สันติคีรีวิทยาคม	วิทยาศาสตร์จุฬารามรณราชวิทยาลัย เชียงราย	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๒	เชียงใหม่	สันป่าตองพิทยาคม	ฮอดพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๓	ตรัง	ห้วยยอด	สวัสดิ์รัตนากิมข	วิทยาศาสตร์จุฬารามรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
	กระบี่	คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์	ลำทับประชานุเคราะห์	คลองหินพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๑๔	ตาก	สรรพพิทยาคม	พบพระพิทยาคม	ถนอมราษฎร์บำรุง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๕	นครปฐม	ราชินีบรมมะ	บางเลนวิทยา	โพรงมะเดื่อพิทยาคม	พลอยจาดจตุรจินดา
๑๖	นครพนม	นครพนมพิทยาคม	อุเทนพัฒนา	บ้านฝั่งพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๑๗	นครราชสีมา	บุญวัฒนา	มัธยมวชิรลงกรณวราราม	พิมายดำรงพิทยาคม	มิตรภาพวิทยา
๑๘	นครศรีธรรมราช	สตรีทุ่งสง	เมืองนครศรีธรรมราช	วังหินพิทยาคม	บ้านเกาะวิทยา
๑๙	นครสวรรค์	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๒๐	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เตรียมอุดมศึกษาอ่อนเกล้า นนทบุรี	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๒๑	นราธิวาส	นราธิวาส	สวนพระยาวิทยา	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๒๒	น่าน	ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน	น่าน้อย	บ่อเกลือ	ศรีท้าวศิลาเพชรรังสรรค์
๒๓	บึงกาฬ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	โนนคำพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๒๔	บุรีรัมย์	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	กะสังพิทยาคม	เมืองแกพิทยาคม	ดงคลองพิทยาคม
๒๕	ปทุมธานี	ธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคม	ปทุมธานี "นันทมนีบำรุง"	สุนทรโรเมตตาประชาสรรค์	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๒๖	ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบวิทยาลัย	สามร้อยยอดพิทยาคม	หนองพลับวิทยา	หัวก้าวหน้าวิทยาลัย
๒๗	ปราจีนบุรี	กบินทร์วิทยา	ประจันตราษฎร์บำรุง	ไทยรัฐ	วัดพรหมประสิทธิ์

โรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลำดับที่	สพม.	ขนาดโรงเรียน			
		ใหญ่พิเศษ	ใหญ่	กลาง	เล็ก
	นครนายก	องครักษ์	นวมราชานุสรณ์	ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๒๘	ปัตตานี	เดชะปัตตานยานุกูล	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ทุ่งยางแดงพิทยาคม	ปทุมคงคาอนุสรณ์
๒๙	พระนครศรีอยุธยา	อยุธยาวิทยาลัย	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๓๐	พะเยา	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๓๑	พังงา	ดีบุกพังงาวิทยายน	ทุ่งโพธิ์พิทยา	กะปงพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
	ภูเก็ต	เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กระทุ้งวิทยา	วีรสตรีอนุสรณ์	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
	ระนอง	สตรีระนอง	กระบุรีวิทยา	ละอุ่นวิทยาคาร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๓๒	พัทลุง	สตรีพัทลุง	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	นิยมคนชนวนวิทยา	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๓๓	พิจิตร	สระหลวงพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๓๔	พิษณุโลก	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บางกระทุ่มพิทยาคม	ชุมแสงสงคราม "อุตรคณาภิรักษ์อุบลมภ์"	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
	อุตรดิตถ์	พิชัย	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	คาราพิทยาคม
๓๕	เพชรบุรี	คังคาราม	บ้านลาดวิทยา	วชิรธรรมโคกิด	บางตะบูนวิทยา
๓๖	เพชรบูรณ์	นิยมศิลป์อนุสรณ์	คงขุยวิทยา	เมืองราดพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๓๗	แพร่	พิริยาลัยจังหวัดแพร่	วังชันวิทยา	เมืองแพร่	บ้านกาศประชาชนุเคราะห์
๓๘	มหาสารคาม	ผดุงนารี	กันทรวิชัย	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๓๙	มุกดาหาร	มุกดาหาร	ดงหลวงวิทยา	โชคชัยวิทยา	เหล่าประชาอุทิศ
๔๐	แม่ฮ่องสอน	ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ	ป่าวิทยาคาร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๔๑	ยะลา	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๔๒	ร้อยเอ็ด	โพหนองพัฒนาวิทยา	หนองพอกวิทยาลัย	โนนชัยศรีวิทยา	น้ำใสวิทย
๔๓	ราชบุรี	สายธรรมจันทร์	บางแพปฐมพิทยา	สันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์	แคทรายวิทยา
๔๔	ลพบุรี	ชัยบาดาลวิทยา	หนองม่วงวิทยา	วิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย ลพบุรี	บ้านข่อยวิทยา
๔๕	ลำปาง	ไม่ส่งรายชื่อโรงเรียน	เถินวิทยา	ทุ่งกว่าวิทยาคม	บ้านโป่งหลวงวิทยารักษ์มงคลเกษม
	ลำพูน	เวียงเจ็ดอีวิทยา	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๔๖	เลย	เชียงคาน	เลยอนุกุลวิทยา	เผาอินทร์แปลงวิทยา	น้ำสวยพิทยาสรรพ์
	หนองบัวลำภู	คำแสนวิทยาวรรค	นาวังศึกษาวิช	กุดสะเทียวิทยาคาร	ดงมะไฟพิทยาคม
๔๗	ศรีสะเกษ	กันทรลักษณ์วิทยา	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	บึงคำวิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
	ยโสธร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๔๘	สกลนคร	อากาศอำนวยศึกษา	ส่องดาววิทยาคม	โพธิ์ชัยทองพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนตามขนาด
๔๙	สงขลา	วรณารีเฉลิม จังหวัดสงขลา	เทพา	ทับช้างวิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
	สตูล	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ท่าแพผดุงวิทย	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม

โรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลำดับที่	สพม.	ขนาดโรงเรียน			
		ใหญ่พิเศษ	ใหญ่	กลาง	เล็ก
๕๐	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	บางแก้วประชาสรรค์	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๕๑	สมุทรสงคราม	ศรีทราสมุทร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	สกลวิสุทธิ
	สมุทรสาคร	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	วัดธรรมจริยาภิรมย์	พันท้ายนรสิงห์	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๕๒	สระแก้ว	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ทัพราชวิทยา	วังไทรวิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๕๓	สระบุรี	เทพศิรินทร์พุดแค สระบุรี	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๕๔	สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	บางระจันวิทยา	ค่ายบางระจันวิทยาคม	ทองเอนวิทยา
	อ่างทอง	อ่างทองปัทมโรจนวิทยาคม	โพธิ์ทอง "จินดาภิรมย์"	แสวงหาวิทยาคม	ไผ่วงวิทยา
๕๕	สุโขทัย	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	เมืองเสลียง	หนองชุมวิทยา	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๕๖	สุพรรณบุรี	สามชุกรัตนโกสินทร์	หนองหญ้าไซวิทยา	ด่านช้างวิทยา	พระราชสุจิตต์วิทยา ๒
๕๗	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์พิทยาคม	กาญจนนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี	เสวียดวิทยา รัชมิ่งคลาภิเษก	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
	ชุมพร	สอาดเมตติวิทยา	มาบอำมฤตวิทยา	ปะทิววิทยา	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๕๘	สุรินทร์	ทำคุณประชาเสริมวิทย์	ลำโรงหาวิทยาลัย	ลานทรายพิทยาคม	ขวาวใหญ่วิทยา
๕๙	หนองคาย	ชุมพลโพธิ์สัย	น้ำสวยวิทยา	โพธิ์ตากพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๖๐	อุดรธานี	เพ็ญพิทยาคม	วังสามหมอวิทยาการ	สืออศิลปศาสตร์	กุมภวาปีพิทยาศาสตร์
๖๑	อุทัยธานี	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	อุทัยวิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
	ชัยนาท	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
๖๒	อุบลราชธานี	นารีนุกูล	ปทุมพิทยาคม	เขียงแก้วพิทยาคม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม
	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม	ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม